

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HỢP TÁC VỚI 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chiều 02/8/2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Trường ĐH KHXH&NV có sự tham dự của GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường, TS. Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, TS. Bùi Văn Tuấn - Phó trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt;

Về phía Trường ĐH Đà Lạt có sự tham dự của TS.Lê Minh Chiến - Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu và trưởng các phòng chức năng, đại diện lãnh đạo Khoa Việt Nam học;

Về phía Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng có sự tham dự của PGS.TS Lê Khắc Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện lãnh đạo khoa Việt Nam học;

Về phía Trường ĐH Ngoại Ngữ - Đại học Huế có sự tham dự của TS.Nguyễn Hồ Hoàng Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường và Ban

chủ nhiệm khoa Việt Nam học;

Biên bản ký kết hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, tăng cường phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng trên các lĩnh vực khác nhau trên cơ sở thế mạnh của từng trường đại học. Theo đó, 04 trường đại học sẽ triển khai các hoạt động trao đổi chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo thuộc các khối ngành của các trường đại học; phối hợp thực hiện các đề án, đề tài khoa học về phương hướng phát triển kinh tế -

xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, các bên thực hiện hợp tác đào tạo đại học và sau đại học gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, công nhận tín chỉ giữa các trường đại học; hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học như đồng tổ chức hội thảo, đồng thực hiện các đề tài nghiên cứu, chia sẻ thông tin, số liệu phục vụ nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu các ấn phẩm như kỷ yếu, tạp chí.

